

TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

*

Số 1007 - CV/TU

V/v xem xét nội dung đề xuất của
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
tại Văn bản số 468/BC-MTTQ-BTT ngày 20/12/2021

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sau khi xem xét Văn bản số 468/BC-MTTQ-BTT ngày 20/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về báo cáo kết quả tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét các nội dung đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại Văn bản số 468/BC-MTTQ-BTT ngày 20/12/2021 đảm bảo phù hợp, đúng quy định (có bản phô tô văn bản gửi kèm).

Xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đ/c Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Chuyên viên VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đỗ Hùng Đức

Số: 468/BC-MTTQ-BTT

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang năm 2021

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 675-CV/TU, ngày 01/9/2021 "V/v đề xuất của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh tại Văn bản số 65/ĐĐ-MTTQ, ngày 26/8/2021", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo việc tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang năm 2021 như sau:

1. Công tác triển khai

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng Kế hoạch số 120/KH-MTTQ-BTT, ngày 10/9/2021 về tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang năm 2021. Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 03 tháng 12 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các huyện, thành phố tổ chức 07 cuộc gặp mặt tại 7/7 huyện, thành phố (huyện Lâm Bình tổ chức vào ngày 17/10/2021, huyện Na Hang tổ chức vào ngày 23/10/2021, huyện Chiêm Hóa tổ chức vào ngày 24/10/2021, huyện Hàm Yên tổ chức vào ngày 29/10/2021, huyện Yên Sơn, Thành phố Tuyên Quang tổ chức vào ngày 30/10/2021 và huyện Sơn Dương tổ chức vào ngày ngày 3/12/2021) với 330 đại biểu là Già làng, Trưởng họ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Thầy cúng, Người có uy tín tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Dự các buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thành uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Phòng Dân tộc; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ một số xã, phường, thị trấn.

2. Kết quả tổ chức thực hiện

Tại các buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của địa phương; xem phóng sự về vai trò của Già làng, Trưởng họ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Thầy cúng, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Có 63 lượt ý kiến phát biểu tại các buổi gặp mặt; các ý kiến phát biểu thảo luận ngắn gọn, thẳng thắn, cởi mở đi thẳng vào vấn đề cần bàn, tập trung phản ánh về kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của

dân tộc, địa phương nơi đại biểu sinh sống, đồng thời kiến nghị, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo, cụ thể:

2.1. Trong việc cưới: Cơ bản các địa phương thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, các đám cưới đã được tổ chức một cách trang trọng, lành mạnh và văn minh, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với phong tục tập quán địa phương, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh mỗi gia đình. Các thủ tục truyền thống trong tổ chức việc cưới như: Chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, đón dâu... vẫn được tổ chức đầy đủ nhưng theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, không phô trương hình thức, không rườm rà, không nặng về thách cưới. Hầu hết tiệc cưới được thực hiện trong một ngày; trang phục cưới theo phong cách hiện đại, đẹp và lịch sự; một số dân tộc vẫn giữ được phong tục cô dâu, chú rể mặc trang phục truyền thống trong lễ cưới, đây là thể hiện việc lưu giữ, bảo tồn được nét đẹp văn hoá truyền thống của các dân tộc.

Tuy nhiên, một số ít đám cưới còn có hiện tượng sử dụng loa đài với âm lượng lớn, quá giờ quy định; lấn chiếm lề đường dựng rạp cưới gây cản trở giao thông; tổ chức tiệc cưới ăn uống linh đình, tốn kém, lãng phí; chưa có nhiều gia đình thực hiện mô hình đám cưới văn minh tiết kiệm như báo hỷ hay tiệc trà mà vẫn tổ chức theo lối truyền thống là mời dự tiệc mặn tại gia đình hoặc tại nhà hàng. Tình trạng hôn nhân cận huyết thống, tảo hôn ở một số đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn xảy ra

2.2. Trong việc tang: Nhân dân cơ bản đã chấp hành những quy định tổ chức tang lễ theo các Quy ước đã được ký kết. Việc đăng ký khai tử được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Việc tổ chức tang lễ cơ bản được tổ chức chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán địa phương, truyền thống văn hóa và đạo lý của dân tộc; phù hợp hoàn cảnh gia đình; đảm bảo công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Thời gian tổ chức tang lễ cơ bản đã được rút ngắn. Các hủ tục trong việc tang đã từng bước được cải tiến, hoặc loại bỏ; việc tổ chức ăn uống chủ yếu chỉ nội bộ trong gia đình, dòng họ; việc mai táng người đã khuất trong thời gian không quá 48 tiếng đồng hồ; việc chôn cất chu đáo đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh; việc rắc tiền vàng mã, sử dụng nhiều vòng hoa, bức trướng trong đám tang đã cơ bản được hạn chế. Các thủ tục cúng, giỗ thực hiện theo phong tục truyền thống từng dân tộc, tôn giáo, hầu hết tổ chức trong nội bộ gia đình, dòng họ.

Khi gia đình có đám tang, trưởng thôn (xóm, tổ dân phố) phối hợp với các tổ chức đoàn thể khu dân cư thành lập Ban Tổ chức lễ tang để điều hành các công việc; phân công bà con trong khu dân cư hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ chu đáo, tiết kiệm.

Tuy nhiên, vì việc tang lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống nên việc làm đám tang của một số dân tộc như dân tộc Tày, Sán Dìu, Cao Lan... tuy đã rút ngắn về thời gian tổ chức nhưng vẫn tốn kém nhiều chi phí tiền bạc và đồ lễ: Tiền công thầy cúng và phường bát âm còn cao (ở huyện Chiêm Hoá, từ 7-10 triệu đồng, huyện Sơn Dương từ 5-8 triệu đồng trên một đám hiếu – chưa tính trị giá đồ lễ). Đám hiếu của người dân tộc Tày ở Chiêm Hoá, Sơn Dương còn nặng về đồ lễ của con cái phúng cha mẹ như bánh trái, thịt rượu, đồ dùng gia đình... Đám hiếu người

Cao Lan ở huyện Sơn Dương, Hàm Yên tục làm nhà xe vẫn rất tốn kém, mỗi nhà xe từ khoảng 30 triệu đến 70 triệu đồng, nên có những gia đình không có điều kiện phải sau 5 đến 10 năm mới làm được nghi lễ này. Một số hủ tục như: Chèo dò (*dân tộc Kinh xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương*), Ma Bò (*dân tộc Mông ở thôn Tiên Tóc, xã Bình An, huyện Lâm Bình*)... gây lãng phí về tiền bạc và công sức. Một số ít đám tang còn hiện tượng rải tiền vàng trên đường đi đưa tang; tình trạng phúng viếng bức trướng, vòng hoa vẫn còn, nhất là ở khu vực trung tâm, kinh tế phát triển gây lãng phí; việc tổ chức ăn uống trong đám tang gây tốn kém, lãng phí vẫn diễn ra ở một số địa phương, tập trung ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc hoá táng ít được các gia đình áp dụng, phần đa các hộ dân thực hiện việc địa táng ngay tại phần đất của gia đình, chưa thực hiện việc chôn cất vào khu vực nghĩa trang tập trung của thôn, xã đã được quy hoạch.

Tại các buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Phòng Dân tộc; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

3. Đánh giá chung

Việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức gặp mặt đại biểu tiêu biểu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhận được sự đồng tình của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và Nhân dân. Các cuộc gặp mặt cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra, cụ thể:

- Cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đồng tình với quan điểm phải có chỉ đạo chung trên địa bàn toàn tỉnh để triển khai thực hiện đảm bảo, thống nhất.

- Các đại biểu tiêu biểu là Già làng, Trưởng họ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Thầy cúng, Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của mình là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; là những hạt nhân tiêu biểu gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ đó xác định rõ trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ các cấp phát động góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, bài trừ hủ tục mê tín, dị đoan, xây dựng đời sống của Nhân dân ngày càng tiến bộ, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Các đại biểu cũng khẳng định và đồng thuận đề nghị UBND tỉnh cần có những nội dung chỉ đạo cụ thể hơn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo thống nhất; tạo đồng thuận xã hội để việc cưới, việc tang ngày càng được văn minh hơn.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của đại biểu tại các cuộc gặp mặt; qua khảo sát nắm tình hình thực tế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xin đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

- Kiến nghị với Chính phủ sớm xem xét điều chỉnh, bổ sung đối với các quy định trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội vì hiện nay một số văn bản hướng dẫn đã không còn hiệu lực.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Nghiên cứu, xem xét việc xây dựng Khu hỏa táng trên địa bàn tỉnh; có cơ chế, chính sách khuyến khích các hộ gia đình có người chết đi hỏa táng để đảm bảo vệ sinh môi trường và tiết kiệm quỹ đất.

Rà soát, bổ sung và cụ thể hoá một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo quy định của pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để các khu dân cư có căn cứ xây dựng quy ước thôn, xóm, tổ dân phố đảm bảo thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ theo dõi lĩnh vực văn hoá - xã hội, trong đó có nội dung thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang; cung cấp tài liệu về thực hiện văn minh trong việc cưới việc tang cho các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, vận động Nhân dân.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức các cuộc gặp mặt với những người thực hành tín ngưỡng tâm linh, người có uy tín của từng dân tộc để rà soát, loại bỏ những hủ tục không còn phù hợp, cắt bỏ các bước rườm rà, phức tạp trong thực hiện nghi lễ tín ngưỡng để vừa đảm bảo được thuần phong mỹ tục, nghi lễ truyền thống của từng dân tộc vừa đúng theo quy định của pháp luật.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Huyện ủy; UBND các huyện, thành phố;
- Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố;
- Hội đồng tư vấn DT - TG, UBMTTQ tỉnh;
- Lưu VT; Ban DC-PL.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Ký bởi: ỦY BAN MẶT TRẦN TỔ
QUỐC VIỆT NAM TỈNH TUYÊN
QUANG
T. 12/2021 19:41:42

Tàng Thị Dương